

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคชาติเกษตรกรไทย

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคชาติเกษตรกรไทยตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๒/๒๕๔๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรค ชาติเกษตรกรไทย ดังนี้

นโยบายพรรคชาติเกษตรกรไทย พ.ศ. ๒๕๔๓

(อุดมการณ์) เปิดประตูสู่ทางเลือกใหม่เพื่อเกษตรกรไทย

“พรรคชาติเกษตรกรไทย” จะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคจะยึดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศอันจะก่อให้เกิดการอยู่ดีกินดีของประชากรในระบอบประชาธิปไตย สืบไป โดยมีแนวนโยบายดังนี้

๑. นโยบายด้านการเมืองและการปกครอง

(๑) ชำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของ คนไทย ตลอดจนวิวัฒนาการของประเทศยุคโลกาภิวัตน์

(๒) ดำเนินการให้อธิปไตยเป็นของประชาชนอันเป็นหัวใจของการปกครองของระบอบประชาธิปไตย โดยมีผู้แทนราษฎรและผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

(๓) ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งในด้านเผยแพร่ความคิดเห็นทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้บัญญัติแห่งกฎหมายรวมทั้งสิทธิในการมีงานทำ สิทธิที่ได้รับทางการแพทย์และสาธารณสุข

(๔) ต่อด้านระบบเผด็จการทุกรูปแบบโดยสันติวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

(๕) จะแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและความคิดเห็นโดยสันติวิธี มีความอดทนอดกลั้นยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นรากฐานที่จำเป็นสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับมติของคนส่วนใหญ่ จะสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีตลอดทั้งความเข้าใจอันดีในชาติ

(๖) จะปฏิรูประบบราชการ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและให้หันมาใช้วิธีการแบบประชาธิปไตยคือ บังคับตามกฎหมายด้วยเหตุผลและความต้องการอันชอบธรรมของประชาชน ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างเด็ดขาดและจริงจัง

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการอุตสาหกรรม

(๑) เร่งรัดปรับปรุงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยระดมทรัพยากรกลไกต่างๆ ที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับรายได้ของประชาชนในเมืองและชนบทให้อยู่ดีกินดี เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น

(๒) กำหนดแนวทางและส่งเสริมการท่องเที่ยว การธนาคาร การพลังงาน การอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศตลอดถึงการค้าหลัก เช่น ข้าว น้ำตาล

ยางพารา เลื้อยผ้าและอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ได้รับการส่งเสริมโดยกระจายทุนในรูป
บริษัทมหาชนหรือรับเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือให้ดำเนินการเองในบางส่วน
ตามความจำเป็น

(๓) ส่งเสริมการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร การอุตสาหกรรม และยกฐานะ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยวิธีการต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการปฏิรูปที่ดินอย่างเร่งด่วนและจริงจังให้กับชาวนา ชาวไร่
ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศให้มีที่ทำกินเป็นของตัวเองอย่างทั่วถึง

(ข) ส่งเสริมระบบชลประทานและการจัดหาน้ำให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง
และรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

(ค) สนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการ
เกษตรเป็นสถาบันที่เข้มแข็งเป็นสถาบันที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้ทั่วถึง
อย่างแท้จริง

(ง) พัฒนาระบบสหกรณ์ โดยให้เกษตรกรเป็นเจ้าของและให้เป็น
ผู้ควบคุมอย่างจริงจัง ให้สหกรณ์เพื่อการเกษตรมีแผนดำเนินการอย่างสมบูรณ์
และจะต้องรวมถึงการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการตลาดด้วย
สหกรณ์ชาวนาต้องมีขังฉาง และดำเนินการจำหน่ายโดยตรง

(จ) จะปรับปรุงแก้ไขกลไกของรัฐและกลไกอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสินเชื่อ
และการให้ความช่วยเหลือในปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร

(๔) จะปฏิรูปการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง รวมทั้งสาธารณูปโภค
เช่น การไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท์ และการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
ให้เป็นธุรกิจที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการใช้นุ้คนคลที่มีความสามารถ

มีระบบตรวจสอบควบคุมผลงานเช่นเดียวกับธุรกิจของเอกชนผู้ที่ไม่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การทำงานทำให้รัฐวิสาหกิจนั้นเกิดการเสียหายจะต้องพ้นจากหน้าที่ไป ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจนั้นทำหน้าที่เป็นหลักนำให้ภาคเอกชนและขณะเดียวกันต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านรัฐวิสาหกิจเอกชนด้วย เพื่อช่วยกันรักษาเสถียรภาพของตลาด ซึ่งในที่สุดจะสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจภาคเอกชนและรัฐบาล

(๕) จะสร้างความสมดุลระหว่างเกษตรกรและการอุตสาหกรรม เนื่องจาก การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นตลาดซึ่งกันและกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นแรกต้องเป็นอุตสาหกรรมเบาที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรผลิตให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ปุ๋ยเคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล ซึ่งจะมีผลสะท้อนในการพัฒนาการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องและทันสมัยจะทำให้เกิดผลผลิตมากขึ้น ตลอดทั้งรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามตัว นอกจากนั้นภาคอุตสาหกรรมจะเป็นตลาดที่ซื้ออาหารและวัตถุดิบจากการเกษตร นักธุรกิจทางการเกษตรรวมทั้งการตลาดและการแปรรูปเป็นหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรม

(๖) กระจายอำนาจการบริหารและการเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นและชนบทเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ชนบท ประชากรในชนบทจะต้องอยู่ดีกินดีโดยแบ่งปันภาษีอากรระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม เร่งรัดและพัฒนาการเกษตรให้ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานให้เจริญรุดหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เร่งยกระดับชนบทให้เจริญทัดเทียมกัน โดยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นให้มีการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่การเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๗) จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ ทั้งแร่ธาตุและผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญการจำนวนมาก ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จะต้องนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำมาแปรรูปเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปเสียก่อนจึงจะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจะเป็นการส่งเสริมให้ประชากรอีกจำนวนมากมามีงานทำและมีความรู้ มีประสบการณ์ทางด้านวิชาการแผนใหม่เพิ่มขึ้น

(๘) การปฏิรูปการเกษตรด้านต่าง ๆ

การยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกรหรือชาวชนบทให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยการปฏิรูปการเกษตรในทุกด้านประสานกันไป จะอาศัยลำพังการปฏิรูปที่ดิน การกระจายสินเชื่อสู่ชนบท รวมทั้งการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งก็ยังไม่เพียงพอ ต้องดำเนินการปฏิรูปการเกษตรในด้านต่าง ๆ พร้อมกัน

(ก) การประกันราคาพืชผล

ในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของพรรค ได้แก่ การยกระดับและรักษาเสถียรภาพของราคาพืชผลการเกษตร พรรคจะดำเนินการประกันราคาสินค้าพืชผลหลัก เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ถั่วเหลือง กาแฟ เป็นต้น ให้อยู่ในระดับสูงพอที่เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าเป็นประจำทุกปี ซึ่งนโยบายด้านนี้พรรคจะดำเนินการโดยผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรควบคู่กับนโยบายสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้กลไกการตลาดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ โครงการจำหน่ายพืชผลของเกษตรกรและโครงการปรับปรุงการตลาด

(ข) การเพิ่มผลผลิต

แม้ผลผลิตทางการเกษตรจะมีปริมาณการผลิตต่ำก็ตาม แต่ก็อยู่วิสัยที่จะเร่งพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก ถ้ามีการเร่งรัดอย่างเป็นกระบวนการถูกวิธีในการดำเนินการนี้ พรรคชาติเกษตรกรไทยได้มีนโยบายต่างๆ ที่ประสานสอดคล้องกันทั้งในด้านการพัฒนาระบบชลประทาน การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การกระจายสินเชื่อ และเพิ่มระดับการใช้ปัจจัยการผลิตและการส่งเสริมวิทยาการแผนใหม่ ซึ่งการดำเนินงานนี้จะดำเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการตลาด เพื่อให้กลไกการตลาดมีประสิทธิภาพเป็นตัวเร่งอัตราการผลิต

(ค) การจัดตั้งตลาดกลางพืชผลการเกษตร

เพื่อให้ระบบการตลาดดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนเป็นหลักประกันให้กับเกษตรกรในการที่จะมีแหล่งขายผลผลิตที่แน่นอนและได้ราคา ดังนั้นพรรคชาติเกษตรกรไทยจึงมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาและจัดตั้งตลาดกลางพืชผลการเกษตรในจุดศูนย์รวมการขนส่งในแต่ละภูมิภาค และตลาดกลางปลายทาง ซึ่งนโยบายดังกล่าวเมื่อดำเนินการร่วมกับโครงการประกันราคาพืชผลและการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรแล้ว จะมีผลทำให้กลไกการตลาดสินค้าเกษตรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรโดยตรงซึ่งจุดที่สำคัญในการจัดตั้งตลาดกลาง เช่น ตลาดกลางข้าวที่จังหวัดนครสวรรค์ ตลาดกลางยางพาราที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และตลาดกลางผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

(ง) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าแปรรูปเกษตร

ส่งเสริมให้มีการลงทุนใช้พืชผลเกษตรที่เคຍขายเป็นสินค้าขั้นปฐมมาแปรรูปเป็นสินค้าขั้นกลางหรือสินค้าสำเร็จรูปให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิด

มูลค่าเพิ่มในผลผลิตการเกษตรและการจ้างแรงงาน ซึ่งนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสำเร็จรูปพวกพืชผักและผลไม้เป็นอาหารสำเร็จรูป เช่น ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง เป็นต้น ส่วนในด้านพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าวฟ่าง เป็นต้น ก็จะส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ส่งเสริมกิจการปศุสัตว์ โรงฆ่าแหละ และการบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย ทั้งนี้ เน้นการขยายตลาดเนื้อสัตว์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ การกระทำดังกล่าวตามนโยบายของพรรคจะทำให้ประเทศได้รับรายได้มวลรวมสูงกว่าการขายพืชผลในรูปสินค้าขั้นปฐมอย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

(จ) การพัฒนากิจการปศุสัตว์

ในการพัฒนากิจการปศุสัตว์ พรรคชาติเกษตรกรไทยได้กำหนดนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อให้กิจการปศุสัตว์พัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงระดับการส่งออกอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ โดยมีแผนงานดังนี้

๑. แผนส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
๒. แผนเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมโรคระบาด
๓. แผนกระจายเงินทุนในพื้นที่ส่งเสริม
๔. แผนประกันราคาแปรสภาพและการตลาด

ซึ่งแผนงานทั้ง ๔ ประการดังกล่าว จะสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นความสำเร็จในด้านปศุสัตว์ยังเป็นการสนับสนุนและรองรับตลาดพืชผลการเกษตรให้มีตลาดภายในประเทศที่กว้างขึ้น

๓. นโยบายด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม

ปัจจุบันมีกำลังแรงงานที่ว่างงานอยู่ประมาณ ๔ ล้านคนมีแรงงานที่ว่างงานตามฤดูกาลในภาคการเกษตรประมาณ ๗ ล้านคน และมีแรงงานที่ทำงานไม่เต็มที่

เช่น ทำเป็นบางวันหรือไม่ครบวันอีก ๑๗ ล้านคน ในแต่ละปีจะมีประชากรที่มีอยู่ในวัยทำงานเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละประมาณ ๓ ล้านกว่าคน ซึ่งปัญหาการว่างงานนี้รัฐบาลที่ผ่านๆ มา ยังมีได้แก้ไขอย่างแท้จริงและเป็นระบบ ดังนั้น อัตราการว่างงานของประชากรในช่วงที่ผ่านมาจึงขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งจะผันผวนอยู่เสมอตามภาวะเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ และยิ่งรัฐบาลเน้นการลงทุนของต่างประเทศเป็นปัจจัยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแล้ว ทำให้เศรษฐกิจไทยรวมทั้งการมีงานทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเศรษฐกิจของเราเอง ซึ่งปัญหานี้ถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็จะทำให้ผู้ทำงาน ผู้ว่างงาน และผู้ที่จะเข้าสู่วัยทำงานขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตต้องผูกติดกับสภาวะการลงทุนของต่างประเทศเป็นสำคัญ พรรคชาติเกษตรกรไทยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการว่างงานและสร้างงานเสมอมา พร้อมกับเชื่อว่าถ้าปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเป็นระบบแล้วนับวันจะก่อให้เกิดปัญหาพอกพูนยิ่งขึ้นจนยากแก่การแก้ไข พรรคชาติเกษตรกรไทยมีนโยบายที่จะดำเนินการตามโครงการต่างๆ ดังนี้

(๑) โครงการสร้างงานในชนบท

เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และการทำงานไม่เต็มที่ของประชากรไทย ในภาคเกษตรนอกจากการนำโครงการสร้างงานในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อลดปัญหาการว่างงานตามฤดูกาลและเพิ่มรายได้ให้กับประชากรในภาคเกษตรแล้ว พรรคได้มุ่งเน้นการสร้างงานอย่างถาวรและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชากรได้งานทำอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชนบท

(ก) โครงการปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน

โครงการนี้นอกจากจะช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชากรในชนบทในช่วงฤดูแล้งได้เป็นจำนวนมากแล้ว ยังก่อให้เกิดผลในระยะยาวแก่เกษตรกรที่จะใช้น้ำเพื่อการผลิตทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งมีผลให้เกษตรกรมีโอกาสใช้แรงงานมากขึ้นและมีรายได้สูงขึ้น

ลักษณะของโครงการปรับปรุงและขยายระบบชลประทานตลอดจนแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกนี้พรรคจะจัดทำโครงการทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่แห้งแล้งกันดารและยากจนที่สุด โดยดำเนินการขุดลอกคูคลอง หนองน้ำ แม่น้ำที่ตื้นเขิน ขุดคลองระบายน้ำจากแม่น้ำและลำคลองสร้างเขื่อนและฝาย งานขยายส่งน้ำเพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำจากลำน้ำโขงและอื่นๆ โดยจุดเน้นของโครงการ คือ การใช้แรงงานคนในท้องถิ่นและวิชาการที่เหมาะสม

(ข) โครงการปรับปรุงและขยายถนนในชนบท

ลักษณะของโครงการเป็นการขยาย และปรับปรุงถนนในชนบทเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านต่างๆ หรือเชื่อมกับอำเภอ จังหวัดให้ได้มาตรฐานเส้นทางคมนาคมในชนบท พรรคถือเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในชนบทในด้านการเดินทางแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการสร้างงานและมีผลให้ระบบการขนส่งสินค้าเกษตรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) โครงการสร้างงานในเมืองทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาภาวะการว่างงาน และสร้างงานเพื่อรองรับเยาวชนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้กับประชากรทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพรรคชาติเกษตรกรไทยมีแนวนโยบาย

ที่จะสร้างงานโดยการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการส่งเสริมงานหัตถกรรม และธุรกิจขนาดย่อม และการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้อ่อนแอและรายได้น้อย

(ก) การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมของเราได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก นอกจากนั้นโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกได้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงควบคู่กับอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์อันเกิดจากก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและรองรับประชากรที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในทุกระดับจำเป็นต้องมีการกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

(ข) การส่งเสริมหัตถกรรมและธุรกิจขนาดย่อม แม้เราจะมีผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและธุรกิจขนาดย่อมมีอยู่จำนวนมาก และกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่กิจการเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนและคุ้มครองจากรัฐอย่างจริงจังและถูกต้อง การประกอบการอยู่ในลักษณะต้องพึ่งตนเอง ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะขยายกิจการให้ก้าวหน้าต่อไปได้ทั้งระบบ พรรคชาติเกษตรกรไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการเหล่านี้ทั้งในด้านการส่งเสริมความมั่นคงของผู้ประกอบการและเป็นที่ยอมรับการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ดังนั้น พรรคจะดำเนินการกระจายเงินทุนสู่กิจการประเภทนี้เพื่อให้มีโอกาสกู้เงินจากสถาบันการเงินอย่างทั่วถึงและพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนกิจการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อกิจการหัตถกรรมและธุรกิจขนาดย่อมขยายตัวอย่างมั่นคงแล้วจะเป็นการลดอัตราการว่างงานและรองรับแรงงานได้เป็นอย่างดี

(ค) โครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้นานกลาง ปัจจุบันประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้มีรายได้นานกลางและรายได้น้อยขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรมและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ แต่การลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้มีน้อยและการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติก็จำกัดมีจำนวนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะในชนบทยังถูกละเลยมากเป็นที่สุด ดังนั้น พรรคชาติเกษตรกรไทย มีนโยบายว่าจำเป็นต้องสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาดำเนินการลงทุนอีกทางหนึ่งซึ่งนอกจากจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยรวมทั้งให้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะได้รวดเร็วขึ้นแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้มีการจ้างงานด้านการก่อสร้างและแรงงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมหาศาลอีกด้วย

มาตรการในการดำเนินงานนั้นพรรคจะกระตุ้นให้การผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิดขยายปริมาณอย่างเพียงพอ ลดต้นทุนการสร้างที่อยู่อาศัยและกำหนดมาตรการป้องกันการกักตุนและเก็งกำไรที่ดินและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการในโครงการสร้างที่อยู่อาศัย โดยใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการและมาตรการด้านการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินขยายสินเชื่อโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้นานกลาง และน้อยทั้งในเมืองและชนบทให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นพรรคจะปรับปรุงการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติเพื่อให้มีขีดความสามารถในการจัดที่อยู่อาศัยให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยใช้มาตรการระดมเงินทุนจากตลาดการเงินเข้ามาช่วยเสริมการดำเนินงานควบคู่กับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

๔. นโยบายด้านการเงินและการคลัง

แม้ฐานะการคลังของไทยในปัจจุบันจะมีเงินคลังเหลือน้อย เมื่อเทียบกับความต้องการที่จะใช้เงินไปในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แล้ว การคลังของประเทศยังไม่อยู่ในฐานะที่จะสนองความต้องการขั้นพื้นฐานอันเร่งด่วนของประชาชนได้อย่างทั่วถึงนโยบายเข้มงวดด้านการคลังเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับฐานะการคลังของรัฐบาลจึงไม่ใช่วิถีทางแก้ไขปัญหของชาติอย่างถูกวิธี トラบใดที่คนในชาติเป็นจำนวนมากยังอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ

ในการสร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและการคลังของประเทศที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในชาติอย่างแท้จริง พรรคชาติเกษตรกรไทยยึดถือหลักการบริหารการเงินและการคลังในแนวทางที่ก่อให้เกิดผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนและการสร้างเงินออมภายในประเทศเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นพรรคจึงมีนโยบายบริหารการเงินและการคลังของประเทศ ดังนี้

(๑) นโยบายการคลัง

พรรคชาติเกษตรกรไทย มีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษี ให้มีความเป็นธรรม โดยจะเพิ่มสัดส่วนของการเก็บภาษีทางตรงหรือภาษีรายได้มากขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้มีฐานะยากจนต้องรับภาระภาษี เพราะโครงสร้างภาษีที่รัฐจัดเก็บในขณะนี้มาจากภาษีทางตรงหรือภาษีรายได้เพียงร้อยละ ๒๐ เท่านั้น ในขณะที่ภาษีทางอ้อมคือภาษีการค้า ภาษีสุภาษกร ภาษีสรรพสามิต มีอยู่ถึงร้อยละ ๘๐ ซึ่งภาษีทางอ้อมนี้ ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระให้ผู้บริโภค ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจนได้ ในการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษี พรรคชาติเกษตรกรไทยมีนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราที่ก้าวหน้าคือผู้มีรายได้น้อยเสียในอัตราต่ำผู้มีรายได้สูง

เสียในอัตราสูงมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ว่าผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากรัฐมาก ก็ควรเสียภาษีมาก

นอกจากการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีโดยเพิ่มสัดส่วนภาษีรายได้ให้มากขึ้นแล้ว พรรคจะปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเสียใหม่เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือเสียต่ำกว่าความเป็นจริง โดยยึดหลักความเสมอภาคซึ่งทุกคนไม่ว่ามีอำนาจหรืออิทธิพลแค่ไหนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเหมือนกัน เพราะรัฐบาลจำเป็นต้องมีงบประมาณสำหรับใช้ทะนุบำรุงและพัฒนาประเทศและปัจจุบันยังเก็บภาษีคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประเทศชาติค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเพราะปัญหาการหลีกเลี่ยงหรือเสียภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงและวิธีการจัดเก็บภาษียังไม่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอทำให้รัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศซึ่งเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะคนรุ่นหลัง นอกจากนี้ก็จะลดการจัดเก็บภาษีที่ซ้ำซ้อนขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดเก็บภาษีเพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บภาษีเถื่อนเพราะที่ผ่านมาปัญหานี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่วนการเก็บภาษีใหม่ๆ หรือการเพิ่มอัตราภาษีนั้นถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มเฉพาะผู้ที่อยู่ในวิสัยที่จะเสียภาษีได้ เช่น ผู้ที่มีทรัพย์สินหรือมีรายได้สูงแต่จะไม่เพิ่มภาษีที่มีผลให้ผู้มีรายได้ปานกลางและต่ำเดือดร้อน เว้นแต่ว่าเมื่อรัฐพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายการพัฒนาไปอย่างทั่วถึงมากขึ้นประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รัฐมีค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและสวัสดิการเพิ่มขึ้นก็มีความเป็นไปได้ที่ประชาชนทั่วไปจะมีความสามารถเสียภาษีได้เพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นการกระจายความเจริญจากเมืองสู่ท้องถิ่นพรรคเห็นสมควรที่จะต้องปฏิรูปการคลังท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บภาษีได้เองหรือส่วนกลางจัดสรรเงินภาษีที่เก็บได้ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีงบประมาณสำหรับพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

ในด้านการจัดสรรงบประมาณของประเทศก็ต้องปฏิรูปวิธีการทำงานงบประมาณเสียใหม่เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตอบสนองจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศและสร้างความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองของแต่ละหน่วยงาน โดยหลักการใหญ่ ๆ ก็คือ จะจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนากองการเกษตรและการพัฒนาชนบทมากขึ้น เพราะขณะนี้งบพัฒนาชนบทยังมีสัดส่วนน้อย เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณทั้งหมดทั้งที่คนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรและภาคเกษตรเป็นภาคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคอื่นๆ มากที่สุด นอกจากนี้ก็จะเพิ่มงบด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข การให้สวัสดิการด้านต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ส่วนงบด้านอื่นก็จะพยายามใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอุดรูรั่วไหลในรูปแบบต่างๆ

สำหรับภาระการชำระหนี้ต่างประเทศพรรคจะปรับปรุงรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้เด่นชัดจนสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ว่ามีศักยภาพอย่างเพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่

(๒) นโยบายการเงิน

นโยบายด้านการเงินของพรรคชาติเกษตรกรไทย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาตลาดการเงินของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการขยายขนาดตลาดทุนและใช้ทุนเข้าเกื้อหนุนงานพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ประกอบการภายใต้

กฎเกณฑ์อย่างมีระเบียบวินัย โดยมุ่งให้สถาบันการเงินกระจายทุนเข้าสู่แผนงานที่สนับสนุนนโยบายการสร้างงานและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจสังคมด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่

สนับสนุนการตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งในชนบทและในเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต้องเป็นหนี้สินนายทุนเงินกู้เอกชนและต้องเสียดอกเบี้ยสูงให้สามารถหันมากู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเสียดอกเบี้ยต่ำลง

ดำเนินการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้มั่นคงให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและนักธุรกิจ สนับสนุนการหารายได้เงินตราต่างประเทศจากการท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี การอนุรักษ์ศิลปกรรมและสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป

ด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จะต้องมีการเลือกสรรจัดลำดับความสำคัญเพื่อผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับอย่างแท้จริงมากกว่าจะเอาแต่ปริมาณการลงทุนพรรคชาติเกษตรกรไทย จึงกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมที่เพิ่มการจ้างงานใช้วัตถุดิบภายในประเทศและอุตสาหกรรมที่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีจากผู้ที่มาลงทุนได้ พรรคจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษสูงและไม่ส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศมาลงทุนในอุตสาหกรรมที่คนไทยสามารถดำเนินการได้

(๓) นโยบายประกันสังคมและการจัดสวัสดิการให้กับผู้ใช้แรงงาน

ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประชากรที่อยู่ในชนบทเท่านั้น ประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมกรแบกหาม คนงานในโรงงาน ลูกจ้าง

พนักงานชั้นผู้น้อย พ่อค้า แม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยก็เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่
ในเมืองที่ต้องทำงานหนักและได้ผลตอบแทนต่ำเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในเมืองที่สูง

พรรคชาติเกษตรกรไทยนอกจากจะมีนโยบายที่มุ่งพัฒนาชนบทอย่างจริงจัง
แล้วก็ยังตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของคนในเมือง ดังนั้น
พรรคชาติเกษตรกรไทย จึงมีนโยบายสนับสนุนให้คนในเมืองรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะในรูปของสหภาพแรงงาน สหกรณ์ สมาคมวิชาชีพตลอดจน
การรวมตัวในรูปองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์
ที่พึงมีพึงได้สร้างอำนาจต่อรองเพื่อเรียกร้องผลตอบแทนและสภาพการทำงานที่ดีขึ้น

พรรคชาติเกษตรกรไทย มีนโยบายสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายแรงงาน
ให้มีความเป็นธรรม และทันสมัยขึ้นและให้กฎหมายมีผลบังคับใช้เพื่อประโยชน์
ด้านแรงงานอย่างทั่วถึงยกระดับกรมแรงงานให้เป็นทบวงแรงงานมีเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณเพิ่มขึ้นขยายบทบาทสหพันธ์หรือสภาขององค์กรสหภาพแรงงานต่าง ๆ
ให้มีส่วนร่วมในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ระดับชาติมากขึ้น

ขณะเดียวกันพรรคก็จะสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ
การสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะเป็ประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง
เมื่อประสิทธิภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราค่าจ้างและการเติบโตของ
อุตสาหกรรมได้ สำหรับสภาพปัจจุบันค่าจ้างที่คนงานได้รับอยู่ในระดับที่ต่ำจำเป็น
ต้องเขยิบขึ้นให้สอดคล้องกับภาวะการครองชีพ

ในการดำเนินงานทางการเมืองที่ผ่านมาพรรคสนับสนุนให้มีการออก
กฎหมายประกันสังคมมาตั้งแต่ต้นเพื่อช่วยเหลือคนงานที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับ
อุบัติเหตุ เจ็บไข้ ถูกปลดจากงาน อย่างไรก็ตามพรรคมีนโยบายที่จะขยายบทบาทของ

งานประกันสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อดำเนินการได้สำเร็จสมบูรณ์ตามแนวทางและมาตรการที่พรรคได้กำหนดขึ้นแล้วนอกจากจะได้ผลในทางสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้ใช้แรงงานทั้งหลายได้อย่างสมบูรณ์ยังมีผลต่อการสะสมเงินออม ซึ่งจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาลอีกด้วย

นอกจากนี้แล้วพรรคยังมีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อบริการทางด้านสวัสดิการแก่คนจนในเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูก ผ่อนส่งได้นาน ดอกเบี้ยต่ำ การให้ความสนับสนุนอาหารนมฟรี หรือในราคาถูกมากสำหรับเด็กจากครอบครัวยากจน การให้สวัสดิการในเรื่องการศึกษา การฝึกอาชีพ การจัดหางาน การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล

๕. นโยบายด้านพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยตามนโยบาย พรรคได้เน้นการพัฒนาการลงทุนจากทุนของชาติเป็นหลัก ส่วนการลงทุนจากต่างประเทศจะส่งเสริมเฉพาะด้านที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง ใช้ความชำนาญพิเศษและใช้ทุนมาก หรือในโครงการลงทุนที่มีผลต่อการสร้างงานหรือใช้วัตถุดิบภายในประเทศแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของไทยในระยะยาวพรรคชาติเกษตรกรไทยจะไม่ยอมเปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการที่หวังแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นเป็นอันขาด

พรรคชาติเกษตรกรไทยได้กำหนดแนวพัฒนาอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่อำนวยประโยชน์ถาวรต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติและประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำคัญไม่ใช่ให้ประโยชน์เฉพาะคนกลุ่มน้อยและเป็นไปอย่างฉาบฉวยนอกจากนั้นจะดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจังควบคู่กันไป

สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะวางเงื่อนไขให้มีการกระจายหุ้นเป็นบริษัทมหาชนให้มีการจ่ายค่าจ้างและจัดสวัสดิการให้แก่คนงานอย่างได้มาตรฐานสากล รวมทั้งไม่ยอมให้มีการผูกขาดเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคได้ ส่วนอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าซึ่งได้รับการคุ้มครองมานานโดยที่ผู้บริโภคต้องเป็นผู้รับภาระนั้นก็จะต้องลดการคุ้มครองลง โดยเน้นมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพและเปิดให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมในส่วนนี้เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการและทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ยุติธรรม

โดยหลักการแล้วพรรคสนับสนุนโครงการสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีและทำเรื่อน้ำลึก เนื่องจากเห็นว่าการเร่งรัดพัฒนาเกษตรกรรมให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องมีฐานะทางอุตสาหกรรมด้านปัจจัยการผลิตที่แข็งแกร่งและระบบการขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออกที่สมบูรณ์ แม้ปัจจุบันต้องซื้อปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศตลอดไป ส่วนทำเรื่อน้ำลึกนั้นก็มีความจำเป็นเพราะกิจการค้าขายการขนส่งระหว่างประเทศนับวันจะเติบโตจึงต้องมีท่าเรื่อน้ำลึกที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นจะต้องเร่งรัดพัฒนากิจการพาณิชย์นาวีของไทยเพื่อรองรับกับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะในปัจจุบันกิจการค้าด้านนี้ประเทศไทยต้องพึ่งพาจากต่างชาติเป็นหลักและมีมูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท

นอกจากนั้นนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่พรรคได้ให้ความสำคัญและจะทำการส่งเสริมอย่างจริงจัง ก็คืออุตสาหกรรมที่ผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งนี้ เพราะความสำเร็จในการส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนนี้เป็นหลักประกันพื้นฐานที่จะเร่งให้การพัฒนาการเกษตรสำเร็จได้ในเวลาเร็วยิ่งขึ้น

พรรคยังเห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นควรจะวางอยู่บนรากฐานของการใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นสำคัญทั้งแรงงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ควรที่จะเร่งรีบ เพื่อนำประเทศไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการอาศัยแต่การลงทุนของต่างชาติเป็นหลักเพราะจะเป็นการนำประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขาดหลักประกันและความมั่นคงที่ชนะของพรรค เห็นว่าถ้าประเทศพร้อมที่จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ก็ควรที่จะพัฒนาด้วยตัวเอง เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่

เพื่อที่ประเทศจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคง พรรคเห็นว่า ควรทุ่มทรัพยากรอย่างจริงจังในด้านการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีระดับต่าง ๆ ที่มุ่งไปที่การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งสินค้าและบริการต่างๆ อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามการพัฒนาต้องเป็นไปในทางประหยัดการใช้ทรัพยากร มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและป้องกันสภาพแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าผลการพัฒนา จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ในระยะยาวจริงๆ ไม่ใช่ให้ประโยชน์เฉพาะประชาชนส่วนน้อยและในระยะเวลานั้นเท่านั้น

๖. นโยบายด้านสังคม

พรรคชาติเกษตรกรไทยตระหนักดีว่าในการพัฒนาสังคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้นั้น กลไกทางสังคมต้องดำเนินไปในทิศทางที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์สังคมอย่างเป็นขบวนการ ดังนั้นพรรคจึงได้กำหนดนโยบายด้านสังคมเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกกระดับความรู้ การศึกษา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในสิทธิหน้าที่และอำนาจที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้ปัจจัยทางสังคมเหล่านี้เป็นพลังผลักดันสังคมไปสู่จุดประสงค์ที่ต้องการ

๗. นโยบายด้านความสงบเรียบร้อย

สังคมในปัจจุบันมีปัญหาอาชญากรรมและการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือมีอิทธิพลในทางมิชอบปรากฏให้เห็นทั่วไป ซึ่งปัญหานี้กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความกังวลใจขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการสร้างความสงบสุขให้กับประชาชน พรรคจะดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

(๑) ชำรงไว้ซึ่งกฎหมายและใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมปัญหาของสังคมไทยที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดก็คือ การที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมจนมีผลให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพและความสงบสุขของประชาชนพรรคชาติเกษตรกรไทยเชื่อว่าเมื่อมีการปฏิบัติใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเท่าเทียมกันแล้วจะมีผลทำให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคมมากยิ่งขึ้น การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมก็就会有ความสงบสุขขึ้น นอกจากนี้จะต้องมีการปฏิรูปกฎหมาย และวิธีบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง ไม่ใช่กลายเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจและอิทธิพลรวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มอย่างที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ส่วนปัญหาอาชญากรรมควรเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบอาชญากรรมเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำความผิด

(๒) พรรคถือว่าอาชญากรรมในชีวิตและทรัพย์สินเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความสงบสุขของประชาชน ดังนั้น เพื่อลดคดีอุกฉกรรจ์ประชาชนลงอย่างได้ผล พรรคจะตรากฎหมายห้ามพกอาวุธปืนและวัตถุระเบิดรวมทั้งอาวุธร้ายแรงอื่นในเขต

ชุมชนยกเว้นตำรวจ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ โดยจะดำเนินการตรวจค้นอย่างเข้มงวดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ พร้อมแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มโทษผู้ที่ฝ่าฝืนให้สูงกว่าโทษในปัจจุบัน

(๓)ปราบปรามยาเสพติด การค้าของเถื่อน การพนัน ตลอดจนผู้มีอิทธิพล และจัดการใช้อิทธิพลข่มขู่จะกำหนดให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเอาจริงเอาจังมีการวัดผลงานทุกระยะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมประเภทอื่นๆ ตามมามากมาย

(๔)ปฏิรูปวงการตำรวจ ตั้งแต่คัดเลือกคน การฝึกอบรมโดยเน้นในเรื่องความประพฤติและความสุจริตอย่างเข้มงวดในด้านการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งเน้นสร้างจรรยาบรรณของตำรวจที่เป็นหลักขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อจูงใจให้ตำรวจมุ่งแข่งขันกันด้านความสามารถ ผลงานไม่อาศัยการวิ่งเต้นอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ในด้านค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการก็ต้องปรับให้สูงขึ้น

พรรคเราระหนักคิดว่าปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมต่างๆ ไม่อาจแก้ได้โดยมาตรการทางกฎหมายและการปราบปรามเพียงด้านเดียวหากต้องแก้ด้วยการป้องกันพร้อมกันไป ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมการศึกษาและสภาพแวดล้อม

๘. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

พรรคเห็นว่า การปฏิรูปการบริหารการศึกษาให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ นอกจากต้องการระบบการบริหารการศึกษาที่จะอำนวยประโยชน์และให้โอกาสกับประชาชนอย่างเป็นธรรมแล้วจะต้องเพิ่มขวัญ กำลังใจและความภาคภูมิใจในเกียรติ

แห่งความเป็นครู ทั้งในด้านการกระจายอำนาจในการบริหารการศึกษาการเพิ่ม
ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและสวัสดิการให้สมกับค่าของงานที่ครูต้องรับผิดชอบ
หล่อหลอมคุณภาพให้กับเยาวชนของชาติตั้งแต่เริ่มย่างเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเฉพาะ
ครูชั้นปฐมต้องใช้ครูที่มีวุฒิสูง มีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี

พร้อม ๆ กับการปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งหมายรวมไปถึง
การช่วยให้ครูมีบ้านเป็นของตนเองทั่วถึงก็ต้องปรับเปลี่ยนการลงทุนด้านการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ให้ผู้ที่จบการศึกษามีโอกาสที่
จะได้งานทำใกล้เคียงกับความสามารถในการวางแผนการศึกษาจะต้องคำนึงถึงอนาคต
เพื่อผลิตผู้ที่จบการศึกษาให้ทำงานสอดคล้องกับความต้องการของงานที่มีอยู่

นอกจากการปรับปรุงการบริหารการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
แล้วจะต้องมีการปฏิรูปแนวคิด ปรัชญาและหลักสูตรการศึกษา ให้มีคุณภาพในทาง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพภายในตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดให้ผู้เรียนรู้จัก
คิดเป็นวิเคราะห์เป็นไม่ใช่เรียนแบบท่องจำเท่านั้น ขณะเดียวกันก็ต้องให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก
ในเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม การพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่เรียน
แบบแข่งขันตัวใครตัวมัน ซึ่งเป็นการบ่มนิสัยเห็นแก่ตัว รวมทั้งต้องเน้นภาคปฏิบัติ
มากขึ้นแทนที่จะเน้นจากตำราเรียนเป็นหลัก

กระจายคุณภาพการศึกษาไปสู่สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดและชนบทเพื่อให้
โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนทุกคนตามสติปัญญาไม่ว่าจะมีหรือจนได้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงขยายการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
มีโอกาสกลับเข้ามาับการศึกษาได้อย่างกว้างขวางพร้อมกันด้วย

ในด้านการศาสนาพรรคกำหนดให้มีการขยายการทะนุบำรุงกิจการศาสนา เพื่อให้ศาสนาได้มีส่วนสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เป้าหมาย สมบูรณ์และรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพ ของประชากร พรรคยังได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้วัด กับโรงเรียนเป็นองค์ประกอบของชุมชนที่จะต้องขยายควบคู่กันในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ จะยกระดับและขยายปริมาณการศึกษาของฝ่ายสงฆ์ด้วย

ส่วนด้านศิลปวัฒนธรรมจะเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ของคนไทย รวมทั้งเพิ่มงบประมาณในการ ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ให้มากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกและ ความภาคภูมิใจร่วมกันของคนในชาติไม่ถูกครอบงำด้วยกระแสวัฒนธรรมตะวันตก

นอกจากการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สร้างและขยายพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์เพิ่มขึ้นให้พอเพียงกับความต้องการแล้วก็ยังอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นสนับสนุนการสร้างงานทางศิลปวรรณกรรมที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ รวมทั้งจัดตั้งสถาบันเพื่อให้การช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยี

๘. นโยบายด้านการสาธารณสุข

การที่จะพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความ สมบูรณ์พูนสุขประชาชนในชาติจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์เสียก่อน ดังนั้น พรรค ชาติเกษตรกรไทย จึงให้ความสำคัญต่องานสาธารณสุขเสมอมาโดยนโยบายของ พรรคจะขยายบริการสาธารณสุขไปสู่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง จะเพิ่ม งบประมาณทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้บริการโดยเฉพาะการรักษาแก่ประชาชนด้วย การเน้นการกระจายบริการสาธารณสุข ทั้งด้านป้องกันและด้านรักษาพยาบาลออกไปสู่ ต่างจังหวัดเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลเป็นพิเศษ

เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขในชนบทมีคุณภาพทัดเทียมกับบริการในเมือง จะดำเนินการให้มีแพทย์ประจำอย่างเพียงพอโดยการปรับปรุงค่าตอบแทนทั้งที่เป็น เงินเดือนและสวัสดิการให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ใน ระดับมาตรฐานเดียวกับแพทย์ในเมืองมีกำลังใจที่จะสละเวลาและกำลังกายให้บริการ ประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเจียดเวลาไปหารายได้เสริมเพราะความจำเป็นบังคับ อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ อีกทั้งจะได้เร่งผลิตแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขอื่น เพิ่มขึ้นแล้วกระจายออกไปปฏิบัติงานในชนบททุกตำบล

ขยายการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและการป้องกันโรคภัย ไข้เจ็บด้วยสื่อสารต่าง ๆ มากขึ้นเพราะถ้ามีการป้องกันที่ดีแล้วก็จะประหยัดทรัพยากร ในการรักษาพยาบาลได้มากส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร การผลิตยาภายในประเทศและวิธีการรักษาพยาบาลที่ไม่ต้องใช้จ่ายมากขึ้น

ขยายบริการด้านให้แนะนำการเลี้ยงเด็ก ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจให้ กว้างขวางทั่วถึง สนับสนุนให้มีการจำหน่ายนมราคาถูก ตลอดจนแจกนมฟรีสำหรับ โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนชั้นประถมในเขตชนบทและในเมืองเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีพลานามัยที่สมบูรณ์

๑๐. นโยบายด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภค

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ผ่านมาเน้นการเพิ่มความเจริญเติบโตของผลผลิต และรายได้ประชาชาติหรือผลกำไรส่วนบุคคลมากเกินไปจนไม่คำนึงถึงต้นทุนทางสังคม ที่สูญเสียไปเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสุรุ่ยสุร่ายผิดวิสัยของผู้เห็นการณ์ไกล และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจะพึงกระทำซึ่งปล่อยให้เกิดมลพิษมากมาย ถ้าปล่อยไป เช่นนี้เรื่อย ๆ ก็จะมีผลเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนมาก

พรรคเห็นว่าเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสนใจทั้งในเรื่องการให้งบประมาณและการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อการนี้อย่างเอาจริงเอาจัง

พรรคจะควบคุมกฎเกณฑ์การกำจัดน้ำเสียหรือกากวัสดุต่างๆ หรือวันพิษ รวมทั้งกลิ่นเหม็นอย่างเข้มงวดกวดขันและเด็ดขาด งานสำคัญอีกประการหนึ่งในด้านนี้ คือการแก้ปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสายอื่นๆ โดยด่วน การคุ้มครองผู้บริโภคจะเน้นที่การควบคุมตรวจตราอาหาร ยา เครื่องดื่ม และสินค้าอื่นๆ อย่างเคร่งครัด รัศกุ่มและสม้าเสมอ

๑๑. นโยบายด้านพัฒนาสิทธิเด็ก สตรีผู้เสียเปรียบและผู้ด้อยโอกาส

ถึงแม้พรรคจะมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคนส่วนใหญ่ในหลายด้าน แล้วก็ตามแต่ก็ยังตระหนักดีว่ายังมีเด็ก สตรี ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาสในสังคม เช่น คนพิการ คนชราที่ยากจน ผู้ที่ติดยาเสพติด ฯลฯ อีกจำนวนหนึ่งที่ได้รับ ความทุกข์ยากเดือดร้อนซึ่งคนกลุ่มนี้สมควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ พรรคจึงมี นโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสิทธิเด็ก สตรี และผู้เสียเปรียบในสังคม อย่างจริงจัง

พรรคชาติเกษตรกรไทยเห็นว่า เด็กทุกคนในชาติควรจะมีสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเท่าเทียมกันทั้งในแง่อาหารการกิน การดูแลสุขภาพ อนามัยและความอบอุ่นทางจิตใจรวมทั้งโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือแทนที่จะต้อง มาทำงานหนักหรือเร่ร่อน ซึ่งการคุ้มครองเด็กนี้พรรคมีแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ทั้งมาตรการทางเศรษฐกิจสังคมสงเคราะห์ กฎหมาย การศึกษารวมทั้งการปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นควบคู่กันไป

ด้านสตรี พรรคชาติเกษตรกรไทยกำหนดการส่งเสริมสิทธิสตรี ให้ความเสมอภาพเท่าเทียมกับบุรุษทั้งในแง่กฎหมาย ค่าจ้างแรงงาน และโอกาสทางอาชีพต่างๆ ป้องกันการเอาเปรียบสตรี ส่งเสริมให้สตรีมีการศึกษาเพิ่มขึ้น เช่น ให้สิทธิในการลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรให้ยาวนานขึ้น

๑๒. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารประเทศ

พรรคชาติเกษตรกรไทยมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นระบอบการปกครองที่มีความเหมาะสมกับสังคมไทยและเป็นระบอบที่จะให้หลักประกันแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงว่ากระบวนการบริหารประเทศจะต้องดำเนินไปในวิถีทางที่มุ่งรับใช้ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ ดังนั้นนโยบายของพรรคจึงมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในทุกสังคมทุกระดับและปรับระบบการบริหารราชการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

เหตุทวนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

พรรคชาติเกษตรกรไทย จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงฐานะเหนือการเมืองอย่างแท้จริง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว พรรคชาติเกษตรกรไทย

(๑) จะเชิดชูให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของความสามัคคีของชนในชาติ

(๒) จะกระทำการใดๆ ก็ตามทุกวิถีทางที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

พรรคชาติเกษตรกรไทยมีความเชื่อมั่นว่ามีแต่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่เป็นระบอบที่จะดูดซับความทุกข์ยากและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นกระบวนการที่ถูกต้อง เพราะการดำเนินงานตามวิถีทางประชาธิปไตย ได้มีขั้นตอนการทำงานและระบบการกลั่นกรองที่มุ่งสนองความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย พรรคมุ่งหวังที่จะสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ภายใต้แนวทางจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสังคมเป็นไปในวิถีทางเพื่อประชาชนโดยประชาชน และเป็นของประชาชน

ในการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นประชาธิปไตยนั้น พรรคไม่เพียงแต่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐที่เป็นประชาธิปไตย แต่พรรคมุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทย ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นอย่างจริงจัง ซึ่งตามแนวนโยบายของพรรค พรรคจะกระจายอำนาจการบริหารและการปกครองสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศใช้วิถีทางประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและการกินดีอยู่ดีให้กับตนเองและสังคม ควบคู่กับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของพรรคที่จะยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพของชีวิตอย่างเป็นธรรม

นโยบายในการกระจายอำนาจการบริหารและการปกครองสู่ท้องถิ่นนั้นพรรคจะดำเนินการเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรของประชาชนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การบริหารตำบลมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถเก็บภาษีบางชนิดเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนได้เองรวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาด้านการ
ทำมาหากินและแก้ไขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตตำบลได้เองการมอบอำนาจ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และตัดสินใจโดยตรงจะทำให้ประชาชนมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของงานพัฒนาอย่างแท้จริง และจะใช้สิทธิปกป้องผลประโยชน์ของชุมชน
ได้ดีที่สุด

นอกจากการกระจายอำนาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของแต่ละท้องถิ่นตามเจตนาและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น พรรคจะดำเนินการ
ขยายขอบเขตให้ถึงระดับจังหวัดด้วยคือ สภาจังหวัดก็จะได้รับมอบอำนาจให้ควบคุม
การบริหารเงินงบประมาณด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในจังหวัด ซึ่งจะได้รับ
การจัดสรรจากรัฐบาลโดยจะมอบหมายให้สภาจังหวัดเป็นองค์กรประสานการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัด โดยมี
ความรับผิดชอบติดตามควบคุมการดำเนินงานตามแผนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

สำหรับการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อำนาจในการบริหาร
เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง พรรคมีนโยบายให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยตรงและดำรงตำแหน่งครั้งละไม่เกิน ๕ ปี ทั้งนี้ พรรคเชื่อมั่นว่านโยบายดังกล่าว
จะเป็นผลดีทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมืองคือด้านเศรษฐกิจ ท้องถิ่นจะจัดสรรงบ
พัฒนาที่ตรงกับความต้องการหรือความจำเป็นหรือความต้องการของประชาชน และในด้านการเมือง
จะทำให้ประชาชนได้ใช้สิทธิปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองและสังคมเรียนรู้คุณค่าของประชาธิปไตยจากสภาพ
ที่เป็นจริงได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติต่อไป

ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างของระบบราชการไทย เป็นโครงสร้างที่ใหญ่และมีบุคลากรทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนี้รัฐต้องใช้งบประมาณจ่ายเป็นเงินเดือนและสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจถึงหนึ่งในสามของงบประมาณทั้งหมด นอกจากนี้บทบาทของข้าราชการก็มีขอบข่ายและอำนาจอย่างกว้างขวางทั้งกำหนดนโยบายการดำเนินงานบริหาร ดังนั้นจึงมีอิทธิพลต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันระบบราชการก็กำลังได้รับความวิจารณ์มากทั้งในแง่การฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ชอบ ดังนั้นเพื่อให้กลไกการบริหารงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพรรคจึงถือว่าการปฏิรูประบบบริหารราชการเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะต้องแก้ไขอย่างจริงจัง

ในการปฏิรูประบบราชการ พรรคเห็นว่าควรเริ่มโดยการกำหนดเป้าหมาย และหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานได้ ตัดความซ้ำซ้อนของงานขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงระบบบริหารให้มีการกระจายอำนาจจากระดับสูง ตั้งแต่กระทรวงลงไปกระจายอำนาจบริหารส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่

เพื่อแก้ปัญหาความเฉื่อยชาไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทุจริตในระบบราชการ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องปรับปรุงระบบการคัดเลือกคนเข้าทำงาน การพิจารณาความคิดความชอบการลงโทษการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้กระชับและสามารถวัดผลการทำงานจากเป้าหมายที่กำหนดได้ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของราชการนี้จะต้องดำเนินงานควบคู่ไปกับการสร้างขวัญกำลังใจและเพิ่มผลตอบแทน

แก่ข้าราชการอย่างจริงจังเพราะสภาพในปัจจุบันนี้ขวัญและกำลังใจในการทำงานของข้าราชการตกต่ำการบริหารงานขาดคุณธรรม มีการเล่นพรรคเล่นพวกอย่างแพร่หลาย ซึ่งเมื่อพิจารณาในด้านผลตอบแทนแล้วก็ต่ำมากจึงทำให้ผู้มีความรู้ความสามารถ ออกจากระบบราชการไปเป็นจำนวนมากและคนรุ่นใหม่ก็ไม่อยากที่จะทำงานราชการ ถ้าปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังแล้วในอนาคตระบบราชการไทยจะยังเป็นระบบล่าหลังและด้อยประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การที่การบริหารราชการไม่สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ รากเหง้าของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง บิดเบือนความต้องการของประชาชนไปในทิศทางที่ตนต้องการเพื่อแสวงประโยชน์ การอาศัยช่องว่างของกฎหมายหาผลประโยชน์ใส่ตนและอื่นๆ อีกนานับประการ ดังนั้นพรรคชาติเกษตรกรไทย จึงมีความประสงค์ที่จะขจัดภัยร้ายจากการทุจริตนี้ให้หมดสิ้นจากวงราชการโดยมีนโยบายในการดำเนินการดังนี้

(๑) จะดำเนินการแก้ไขกฎหมายอาญาเพิ่มโทษแก่บุคคลที่ร่วมและทำการทุจริตในวงราชการให้สูงยิ่งขึ้น

(๒) จะดำเนินการปฏิรูปกฎหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๓) จะดำเนินการบัญญัติกฎหมายให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ องค์กรรัฐวิสาหกิจและหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นประจําทุกปี